



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  
เรื่อง ขอเป็นคนไร้ความสามารถ และตั้งผู้อนุบาล

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๓๔๐/๒๕๖๐

ด้วย พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดปทุมธานี (สาขาธัญบุรี) ผู้ร้องได้รับคำร้องจาก นางอังศนา นิมกาญจน์ อยู่บ้านเลขที่ ๗๓/๓๘๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ขอให้ผู้ร้องยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ พลอากาศตรีสุเมธ นิมกาญจน์ เป็นคนไร้ความสามารถ และมีคำสั่งให้นางอังศนา นิมกาญจน์ เป็นผู้อนุบาล ผู้ร้องสอบข้อเท็จจริงได้ความว่า พลอากาศตรีสุเมธ ปัจจุบันอายุ ๖๓ ปี มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้น เป็นบุตรของนายมนูญ นิมกาญจน์ กับนางสุมา นิมกาญจน์ ทั้งบิดาและมารดาได้ถึงแก่ความตายไปแล้ว พลอากาศตรีสุเมธอยู่กินฉันสามีภริยาและจดทะเบียนสมรสกับนางอังศนา นิมกาญจน์ (นามสกุลเดิม อมรฟ้า) มีบุตรด้วยกัน ๓ คน คือ นายภุชชฎี นิมกาญจน์ นางสาวณัฏนิช นิมกาญจน์ และนางสาวณัฏชนน นิมกาญจน์ ปัจจุบันพลอากาศตรีสุเมธพักอาศัยอยู่กับนางอังศนาที่บ้านเลขที่ดังกล่าว เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ พลอากาศตรีสุเมธได้ล้มป่วยด้วยอาการหลงลืม เนื่องจากเป็นโรคสมองเสื่อม เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลภูมิพล ต่อมามีอาการทรุดลง เมื่อประมาณเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ มีอาการนอนติดเตียง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เดินไม่ได้ เขียนหนังสือไม่ได้ โดยสิ้นเชิง พูดจาสื่อสารไม่ได้ ปัจจุบันพลอากาศตรีสุเมธต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ต้องให้อาหารและน้ำด้วยกรรป้อน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการประกอบกิจวัตรประจำวันได้ ต้องมีคนคอยช่วยเหลือในการรับประทานอาหารและในการ ดำรงชีวิตประจำวัน โดยนางอังศนาเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยตลอดมา เนื่องจากอ่อนล้าป่วยพลอากาศตรีสุเมธมีเงินฝากในบัญชีเงินฝาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช บัญชีเลขที่ ๐๔๙-๒-๓๖๖๑๐-๙ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานใหม่ตอนเมือง เลขที่บัญชี ๐๒๒-๒-๒๘๒๗-๒ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานใหม่ บัญชีเลขที่ ๐๖๕-๑-๕๑๖๔๓-๙ และเงินในบัญชีเงินฝากกองทุนเป็ดรวงข้าว ๓ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสะพานใหม่ตอนเมือง เลขที่บัญชีกองทุน ๐๐๐๐-๐๒๒-๕-๐๐๒๓๔-๖ ผู้ร้องพิจารณาแล้ว เห็นว่า นางอังศนามีฐานะเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของพลอากาศตรีสุเมธ ผู้ป่วยซึ่งไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันหรือ จัดการงานและแสดงเจตนาทำนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเองได้ อันเนื่องมาจากการป่วยดังกล่าวตลอดมา จนถึงปัจจุบัน สมควรที่พลอากาศตรีสุเมธจะได้อยู่ในความอนุบาลของนางอังศนา โดยนางอังศนาไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เป็นคนล้มละลายแต่อย่างใด ประกอบกับทายาท ของพลอากาศตรีสุเมธได้ให้ความยินยอมในการที่นางอังศนายื่นคำร้องขอให้พลอากาศตรีสุเมธเป็นคนไร้ความสามารถและ แต่งตั้งให้นางอังศนาเป็นผู้อนุบาลด้วย ขอศาลได้โปรดไต่สวนและมีคำสั่งให้ พลอากาศตรีสุเมธ นิมกาญจน์ เป็นคนไร้ความสามารถ และจัดให้อยู่ในความอนุบาลของ นางอังศนา นิมกาญจน์

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดมีความประสงค์ จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด ตรวจสอบคำร้องได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

(นายวรานนท์ วิเศษศิริ)

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี